

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน จงไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ลูกได้รับไป เพียงด้วยการไตร่ตรองความรู้ที่เท่านั้น ที่ลูกสามารถสกัดเอาน้ำทิพย์ออกมาจากความรู้ได้

คำถาม: อะไรคือวิธีที่จะมั่งคั่งเป็นเวลา 21 ชาติเกิด?

คำตอบ: เพชรพลอยของความรู้นี้ ลูกสร้างสมเพชรพลอยของความรู้นี้มากเท่าใดในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดนี้ ลูกจะกลับมามั่งคั่งมากตามนั้น เพชรพลอยของความรู้ของเวลาปัจจุบันจะกลายเป็นเพชรและพลอยที่นั่น เพียงเมื่อลูกดวงวิญญาณฟังเพชรพลอยของความรู้และสร้างสมความรู้นั้น และแล้วถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น โบหน้าของลูกจะสามารถคงอยู่อย่างร่าเริงเบิกบานได้ และแล้วชื่อของพ่อจะได้รับการสรรเสริญด้วยวิธีนั้น เพียงเมื่อนิสัยที่เป็นปีศาจร้ายถูกขจัดออกไปลูกจึงจะสามารถกลับมามั่งคั่งได้

โอม ชานติ พ่ออธิบายแก่ลูกๆ เกี่ยวกับความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆ เข้าใจว่าไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทอง และลูกไม่แม้ได้รับความรู้ในยุคทอง กฤษณะไม่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาและไม่ได้เป่าขลุ่ยของความรู้ ชลฺยนั้นหมายถึงการให้ความรู้ มีกการจดจำว่า มีเวทมนตร์ในชลฺย ดังนั้นจะต้องมีเวทมนต์บางอย่างอย่างแน่นอน เพียงการเป่าขลุ่ยนั้น เป็นสิ่งที่ธรรมดา ขอทานทางลัทธิศาสนา(fakirs)ก็เป่าขลุ่ยด้วยเช่นกัน ชลฺยนี้มีเวทมนตร์ของความรู้ ความไม่รู้จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นเวทมนตร์ ผู้คนเชื่อว่าศริกฤษณะเคยเป่าขลุ่ยและเขาได้รับการยกย่องอย่างมากมาสำหรับสิ่งนั้น พ่อพูดว่า กฤษณะเป็นเทพ ลูกเฝ้าแต่เปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ และจากเทพเป็นมนุษย์ มีโลกแห่งเทพและโลกแห่งมนุษย์ด้วยกัน เป็นด้วยความรู้ที่ลูกเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ เมื่อเป็นยุคทองลูกมีมรดกแห่งความรู้นี้ ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาใดเลยในยุคทอง ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเทพกลายเป็นมนุษย์ มนุษย์ได้ชื่อว่าเต็มไปด้วยกิเลสและเทพปราศจากกิเลส โลกแห่งเทพได้ชื่อว่าโลกที่บริสุทธิ์ เวลาที่ลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ เทพไม่ได้มีความรู้นี้ เหล่าเทพอยู่ในการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เพียงผู้ที่อยู่ในความตกต่ำจำเป็นต้องมีความรู้นี้ ลูกพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งโดยการศึกษาความรู้นี้ พฤติกรรมของผู้ที่ซึมซับความรู้นี้จะสูงส่งอย่างยิ่ง พฤติกรรมของผู้ที่สร้างสมความรู้นี้น้อยกว่าจะมีการปะปนจะไม่เรียกว่าชั่วร้าย พ่อจะเรียกพวกเขาว่าเป็นลูกของพ่อได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่ได้ซึมซับความรู้นี้? ถ้าลูกๆ ไม่ได้รู้จักพ่อ พ่อจะสามารถรู้จักลูกได้อย่างไร? ลูกดูลูกดูหมิ่นพ่ออย่างมาก! การดูลูกดูหมิ่นพระเจ้าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก เมื่อลูกกลายเป็นบราห์มินลูกก็หยุดดูลูกดูหมิ่นพ่อ ดังนั้นลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นี้ นักเรียนไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นี้และทำความก้าวหน้า ลูกกำลังได้รับความรู้นี้ ดังนั้นลูกต้องไตร่ตรองความรู้นี้เพื่อที่จะสามารถเอาน้ำทิพย์ออกมาได้จากสิ่งนั้น ลูกจะกำลังไตร่ตรองอะไรถ้าลูกไม่ได้กำลังไตร่ตรองความรู้นี้? การไตร่ตรองความคิดที่ชั่วร้ายที่ลูกก็เพียงแต่ได้แต่แยกขยะออกมา! เวลาที่ลูกเป็นนักเรียนของพระเจ้า ลูกรู้ว่าพ่อกำลังสอนการศึกษาแก่ลูกที่ได้เปลี่ยนลูกจากมนุษย์เป็นเทพ เหล่าเทพไม่ได้สอนสิ่งนี้แก่ลูก เหล่าเทพจะไม่ได้ชื่อวามหาสมุทรแห่งความรู้เลย เพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกควรถามตนเองว่าลูกมีทุกคุณธรรมที่สูงส่งหรือไม่ ถ้าลูกมีนิสัยที่ชั่วร้ายใดก็ตามลูกควรจะต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพียงเมื่อนั้นลูกจะสามารถกลายเป็นเทพได้ เวลาที่ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุด ลูกกำลังกลายเป็นผู้เป็นมงคลที่สุด และดังนั้นบรรยากาศรอบตัวลูกต้องดีมากขึ้นกัน คำพูดที่สกปรกไม่ควรออกมาจากปากของลูกเลย ไม่เช่นนั้นจะกล่าวได้ว่าลูกมีสถานภาพที่ต่ำ ลูกสามารถเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนได้จากบรรยากาศโดยรอบพวกเขา คำพูดที่เขาพูดก็จะทำร้ายจิตใจเท่านั้น ลูกๆ ต้องสรรเสริญชื่อของพ่อ โบหน้าของลูกควรคงอยู่อย่างร่าเริงเบิกบานอย่างสม่ำเสมอ เพียงเพชรพลอยเท่านั้นที่ควรออกมาจากปากของลูกอย่างสม่ำเสมอ รูปภาพนี้ของลักษมีและนารายณ์ก็แสดงให้เห็นว่าเขาทั้งสองนี้ร่าเริงเบิกบานมาก ดวงวิญญาณของทั้งสองนั้นได้ซึมซับเพชรพลอยของความรู้เพชรพลอยของความรู้ได้ออกมาจากปากของพวกเขา และเขาก็เพียงแค่ได้ฟังและพูดถึงเพชรพลอยของความรู้เท่านั้น พวกเขาจะมีความสุขอย่างมาก! เพชรพลอยของความรู้ที่ลูกกำลังจะได้รับในขณะนี้ในภายหลังจะกลายเป็นเพชรและพลอยที่แท้จริง ลูกประจำของเพชรพลอยทั้งเก้าไม่ได้เป็นพลอยและเพชร แต่เป็นลูกประจำของเพชรพลอยที่มีชีวิต ผู้คนคิดว่าเป็นเพชรพลอยที่แท้จริงและสวมแหวนาลาของเพชรพลอยทั้งเก้า เป็นเพียงในยุคของการบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ที่ลูกประจำของเพชรพลอยของความรู้ถูกสร้างขึ้น เพชรพลอยของความรู้เหล่านี้ทำให้ลูกมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ไม่มีใครสามารถขโมยเพชรพลอยเหล่านี้ไปจากลูกได้ ถ้าลูกสวมใส่เพชรพลอยที่ลูกอาจถูกจีปล้นในไม่ช้า ดังนั้นลูกต้องทำให้ตนเองรู้สึกดีอย่างมากและขจัดนิสัยที่ชั่วร้ายใดๆ ออกไป โบหน้าของบางคนที่มีนิสัยที่ชั่วร้าย

ของความโกรธก็จะแดงเหมือนทองแดง ใบหน้าของผู้ที่ช็อกแฉะกับกิเลสจะน่าเกลียด กฤษณะถูกแสดงภาพที่น่าเกลียด เป็นเพราะด้วยกิเลสที่กฤษณะได้เปลี่ยนจากสวยงามเป็นน่าเกลียด ลูกๆ ต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ทุกประเด็น การศึกษานี้สามารถทำให้ลูกได้รับความมั่งคั่งอันมากมาย ลูกๆ ต้องเคยได้ยินว่าที่ปรึกษาของพระราชินีวิกตอเรีย ซึ่งเคยยากจนมาก ถึงกับเคยอ่านตำราภายใต้แสงไฟบนถนน อย่างไรก็ตามการศึกษานั้นไม่สามารถทำให้ลูกได้รับเพชรพลอยเหล่านี้ ด้วยการศึกษาคำรู้ลูกสามารถได้รับสถานภาพที่สูงได้ ดังนั้นนี่เป็นการศึกษาที่เป็นประโยชน์ไม่ใช้เงิน การศึกษาคือทรัพย์สินสมบัติ ทรัพย์สินสมบัตินั้นมีขีดจำกัด แต่ทรัพย์สินสมบัตินี้ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังสอนลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เมื่อลูกอยู่ที่นั่นลูกจะไม่ศึกษาสิ่งใดที่จะได้รับรายได้ เพราะด้วยความเพียรพยายามที่ลูกทำในขณะนี้ ลูกจึงได้รับทรัพย์สินสมบัติที่ล้นเหลือที่นั่น ทรัพย์สินสมบัติของลูกที่นั่นไม่สูญสลาย เหล่าเทพได้มีทรัพย์สินสมบัติมากมาย แม้เมื่อพวกเขาตกอยู่ในหนทางบาปในอาณาจักรของราวันพวกเขายังคงมีความมั่งคั่งมากมาย พวกเขาได้ให้มีการสร้างวัดมากมาย ซึ่งต่อมาภายหลังถูกรูปปล้นโดยพวกมุสลิม พวกเขาเคยมั่งคั่งเพียงใด! ลูกไม่สามารถมั่งคั่งได้มากเท่าที่พวกเขาเคยมั่งคั่งด้วยการศึกษาได้ในปัจจุบัน ดังนั้นจงมองดูมนุษย์ได้กลายเป็นอะไรด้วยการศึกษานี้ ลูกกลับมามั่งคั่งจากยากจน จงดูว่าบาร์ตันนั้นยากจนเพียงใดในปัจจุบัน! ผู้ที่มั่งคั่งจะไม่มีเวลาเลย ผู้คนมีความหยิ่งยโสอย่างมากเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติและตำแหน่งของพวกเขา ลูกต้องจับสันความหยิ่งยโสของลูกที่นี่ เราแต่ละคนเป็นดวงวิญญาณ และดวงวิญญาณไม่มีเงินหรือเพชรหรือพลอย ฯลฯ ดวงวิญญาณไม่มีสิ่งใดเลย พ่อพูดว่าลูกๆ ที่แสนหวาน จงลืมหุ่นร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างของลูกทั้งหมด เมื่อดวงวิญญาณจากร่างกาย ความมั่งคั่ง ฯลฯ ของเขาก็จับสันทั้งหมดสำหรับเขา และแล้วเมื่อดวงวิญญาณนั้นเริ่มศึกษาใหม่และรับรายได้ เขาก็จะสามารถกลับมามั่งคั่งได้ ถ้าเขาเคยทำบุญหรือทำทานเขาก็จะเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่ง มีคำพูดว่า ท่านได้รับผลของการกระทำในอดีต ถ้าลูกได้สร้างวิทยาลัยหรือธรรมศาลา ฯลฯ หรือให้ทานความรู้ ลูกจะได้รับผลของสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามนั้นเป็นเพียงชั่วคราว ลูกให้ทานและทำบุญที่นี่ ลูกไม่ได้ทำสิ่งนี้ในยุคทอง มีเพียงการกระทำที่ดีในยุคทองเพราะนั่นคือมรดกของเวลาปัจจุบัน จะไม่มีการกระทำใดของลูกที่เป็นบาปที่นั่นเพราะราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น เป็นเมื่อลูกเริ่มช็อกแฉะในกิเลสที่การกระทำของลูกเต็มไปด้วยกิเลส เป็นเพราะด้วยกิเลสที่ลูกทำกรรมที่เต็มไปด้วยบาป ไม่มีการกระทำบาปใดในสวรรค์ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการกระทำของลูก มายานี้, ราวันทำให้ลูกพัฒนานิสัยที่ชั่วร้าย และแล้วพ่อมาทำให้ลูกเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมทั้งหมด และแล้วจึงมีสงครามระหว่างผู้ที่เป็นของสกุรามและผู้ที่เป็นของสกุราวัน ลูกๆ คือลูกๆ ของราม ลูกๆ ที่ดีมากมายก็พ่ายแพ้ต่อมายา บาบาก็ไม่เอ่ยชื่อของใคร ท่านยังคงมีความหวังต่อพวกเขา ท่านต้องยกระดับแม้ผู้ที่ตกต่ำมากที่สุด พ่อต้องยกระดับทุกคนในโลก ทุกคนในอาณาจักรของราวันได้มาถึงสภาพตกต่ำอย่างสมบูรณ์ ทุกวันพ่อให้หนทางแก่ลูกที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตามถ้าลูกยังคงล้มลง ลูกก็จะกลายเป็นผู้ที่ตกต่ำที่สุดของทั้งหมดและแล้วลูกก็ไม่สามารถที่จะปีนได้สูง สภาพของการตกต่ำนั้นจะยังคงกีดกร้อนพวกเขาอยู่ภายใน เช่นที่มีการพูดว่า “อะไรก็ตามที่ท่านจดจำในขณะสุดท้ายของท่าน... ดังนั้นพวกเขาจะจดจำสภาพที่ตกต่ำของเขาเสมอ ดังนั้นพ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้แก่ลูกๆ ทุกวงจร ลูกคือผู้ที่ฟังว่าวงจรของโลกหมุนไปอย่างไร พวกสัตว์จะไม่เข้าใจสิ่งนี้ เพียงลูกเท่านั้นที่ฟังสิ่งนี้แล้วเข้าใจ มนุษย์คือมนุษย์! ลักษมีและนารายณ์มีหู ตาและจมูก ฯลฯ ด้วยเช่นกัน ที่จริงแล้วเขาเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตามเพราะพวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่งเขาจึงได้ชื่อว่าเทพ เวลานี้ลูกรู้ถึงวงจรว่าพวกเขากลายเป็นเทพเช่นนั้นได้อย่างไรและพวกเขาต่อมาตกต่ำได้อย่างไร ผู้ที่เฝ้าแต่ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้จะสามารถสร้างสมสิ่งนี้ได้ ผู้ที่ไม่ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เรียกได้ว่าเป็นบุคคล ผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นจะเฝ้าไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ต่อไปและคิดว่าเขาควรจะอธิบายอะไรในประเด็นใด พวกเขาเฝ้าแต่หวังว่าแม้พวกเขาไม่เข้าใจในวันนี้ พวกเขาจะเข้าใจในอนาคต การเฝ้าแต่มีความหวังหมายถึงการมีความสนใจในงานรับใช้ ลูกต้องไม่เหนื่อยล้า ถ้าแม้บางคนคือผู้ที่เคยปีนขึ้นสูงและแล้วก็ตกต่ำมาหาลูก ลูกจะยังคงขอให้เขานั่งลงด้วยความรักอย่างยิ่งใช่ไหม? หรือว่าลูกจะบอกเขาให้ออกไป? ลูกจะต้องถามเขาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขา เขาได้จากไปไหนเป็นเวลาหลายวันและเหตุใดจึงไม่มาใช่ไหม? เขาก็จะตอบว่าเขาได้พ่ายแพ้ต่อมายา พวกเขาเข้าใจว่าความรู้ที่ดีมากพวกเขาจดจำทั้งหมดนี้ได้ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเรื่องของชัยชนะหรือการพ่ายแพ้ จะต้องมีการสร้างสมความรู้นี้ ลูกไม่สามารถเป็นเทพได้ถ้าลูกไม่ได้กลายเป็นบราห์มิน ไม่มีบราห์มิน(ทางโลก)ในหมู่ชาวคริสต์ ชาวพุทธ พาสี ฯลฯ ลูกๆ ของบราห์มินเหล่านั้นก็เป็นบราห์มิน เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกรู้ว่าลูกต้องจดจำอัลฟา เป็นด้วยการจดจำอัลฟา ลูกได้รับอาณาจักร เมื่อลูกพบปะใครบางคน จงขอให้เขาจดจำอัลฟา, อัลล่าห์ อัลฟาได้ชื่อว่าสูงส่งที่สุด พวกเขาขึ้นไปที่อัลฟา อัลฟาเป็นตัวอักษรที่ตั้งตรงที่สุด (ตัวเขียนภาษาฮินดี) อัลฟาก็เป็น 1 (เอก หนึ่ง) ด้วยเช่นกัน มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือเป็นลูกๆ ของท่าน พ่อเรียกได้ว่าเป็นอัลฟา ท่านให้ความรู้แก่ลูก ท่านทำให้ลูกๆ เป็นลูกของท่านด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างมากมาย! บาบากำลังรับใช้เราอยู่อย่างมาก! ท่านกำลังทำให้เราเป็นนายของโลก อย่างไรก็ตามท่านเองไม่ได้เข้าไปยังโลกที่บริสุทธิ์นั้น ไม่มีใครเชื่อเชิญท่านให้มาในโลกที่บริสุทธิ์ เป็นเพียงผู้ที่อยู่ในโลก

ที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ร้องเรียกหาท่าน ท่านจะทำอะไรถ้าท่านมาในโลกที่บริสุทธิ์? ท่านได้ชื่อว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของท่านที่เปลี่ยนโลกเก่านี้ให้เป็นโลกที่บริสุทธิ์ ชื่อของพ่อคือชีวิต และลูกๆ คือซาลิแกรม ทั้งท่านและลูกได้รับการกราบไหว้บูชา อย่างไรก็ตามผู้ที่กราบไหว้บูชาพวกเขาไม่ได้รู้ว่าพวกเขากำลังกราบไหว้บูชาใคร พวกเขาเพียงแค่ได้สร้างระบบของการกราบไหว้บูชาขึ้น พวกเขาสร้างวัดที่สวยงาม ชั้นหนึ่ง ทำด้วยเพชรและพลอยให้แก่เทวีทั้งหลายและกราบไหว้บูชาพวกเขา เขาทำภาพลักษณ์รูปไข่จากดินเหนียวเพื่อกราบไหว้บูชาและภายหลังทำลายเสีย: ไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามใดๆในการทำอะไรเหล่านั้น แต่มีการทำความเพียรพยายามในการทำรูปปั้นเทวีทั้งหลาย การกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นไม่ใช้ความเพียรพยายามใดๆเลย ทุกสิ่งที่ได้รับนั้นฟรี ก่อนหินถูกนำไปมาในน้ำและเกลี้ยงกลมก็กลายเป็นรูปไข่ มีการพูดว่าดวงวิญญาณเป็นรูปไข่และอาศัยอยู่ในธาตุบราห์ม และเหตุนี้เองที่อยู่อาศัยนั้นจึงได้ชื่อว่าบราห์มันด์(รูปไข่) ลูกกลายเป็นนายของบราห์มันด์และเป็นนายของโลกด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องอธิบายเกี่ยวกับพ่อผู้เดียว ทุกคนเรียกชีวิตว่า“บาบา”และจดจำท่าน ประการที่สองแม้บราห์มาก็ได้ชื่อว่าบาบา เนื่องจากท่านเป็นพ่อของปวงประชา(ประชาบิดา) ท่านคือพ่อของผู้คนทั้งหมด ท่านเป็นบรรพบุรุษต้นกำเนิดของพวกเขาด้วยเช่นกัน เวลาลูกๆมีทั้งหมดของความรู้นี้ ผู้คนมากมายพูดถึงประชาบิดาบราห์มาแต่ไม่มีใครเลยรู้จักท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ บราห์มาเป็นลูกของใคร? ลูกจะพูดว่าท่านเป็นลูกของพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุด ซึ่งบาบาได้นำท่านมาเลี้ยงดูและดังนั้นท่านจะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดคือลูกๆของพระเจ้า และแล้วเมื่อได้รับร่างกายจึงกล่าวได้ว่าเป็นการนำมาเลี้ยงดูโดยประชาบิดาบราห์มา ไม่ใช่การเลี้ยงดูอีกแบบหนึ่ง พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้นำลูกดวงวิญญาณมาเลี้ยงดูหรือไม่? ไม่ เป็นลูก (ชีวิตที่อยู่ในร่างกาย) ที่ได้มีการนำมาเลี้ยงดู ขณะนี้ลูกคือบราห์มากุมารและบราห์มา กุมารี ซึ่งบาบาไม่ได้นำใครมาเลี้ยงดูเลย ดวงวิญญาณทั้งหมดคงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลาย ทุกดวงวิญญาณได้รับร่างกายของตนเองและบทบาทของตนเองที่เขาจะต้องแสดง บทบาทเหล่านี้คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลายซึ่งได้ดำเนินมาตั้งแต่ก่อนมีการบันทึกเวลา ไม่สามารถมีตอนต้นหรือตอนจบของสิ่งนั้นได้ อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. จบสิ้นความหึงเิงโสดใดๆที่มีในเรื่องทรัพย์สินสมบัติหรือตำแหน่งของลูก ทำให้ตนเองมั่งคั่งด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย อย่าได้เหน้อยล้าในการทำงานรับใช้

2. เพื่อที่จะรักษาบรรยากาศที่ดี จงให้เพียงเพชรพลอยแห่งความรู้นี้ออกมาจากปากของลูกเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ จงมีความใส่ใจต่อการไม่พูดสิ่งใดที่ทำให้ผู้ใดเสียใจ อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส

พร: พร: ขอให้ลูกเต็มไปด้วยพลังทั้งหมดและสามารถทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมั่นคงในหนึ่งวินาที ไม่ว่าจะบรรยากาศจะเป็นอย่างไร

บัปติตามอบพลังทั้งหมดให้กับลูก ๆ เพื่อเป็นมรดกของลูก การมีพลังแห่งการจดจำระลึกถึง หมายถึงความสามารถที่จะจดจ่อจิตใจและสติปัญญาของลูกที่ใดก็ตามที่ลูกต้องการ และสามารถทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมั่นคงได้ในหนึ่งวินาทีในบรรยากาศใดก็ตาม สถานการณ์อาจปั่นป่วนและบรรยากาศอาจจะตาโมกุนี มายาอาจพยายามทำให้ลูกเป็นของเธอ แต่ทุกๆที่เป็นเช่นนั้นลูกจะต้องมีความมั่นคงในหนึ่งวินาที เมื่อลูกมีพลังควบคุมเช่นนั้นแล้วจึงจะกล่าวได้ว่าลูกเป็นผู้ที่มีพลังทั้งหมด

คติพจน์: ผู้ที่สวมมงกุฎแห่งความรับผิดชอบเพื่อคุณประโยชน์ของโลกและของแสงแห่งความบริสุทธิ์จะมีมงกุฎสองชั้น

*** โอม ชานด์ ***